
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ประเด็นสำคัญ 
     1. ค่าเสี่ยงภัยโควิด 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์)   เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, 
acnews, thestandard, thereporter, thebetter, thebangkokinsight, thecoverage, hfocus, thailandplus) 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 วงเงิน 2,995.95 
ล้านบาท เพื่อเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ทั้งภายในและนอก
สังกัด สธ. ในช่วงเดือน ก.ค. 2564 ถึงครึ่งเดือนแรกของ มิ.ย. 2566 ผลการดำเนินการถึงวันที่ 8 ก.ย.2566 พบว่าหน่วยงาน
ในสังกัดสธ.ได้รับจัดสรรรวม 1,362.76 ล้านบาท แบ่งเป็น สป.สธ. 1,362.53 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,359.01 ล้านบาท     
คิดเป็น 99.74 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 3.52 ล้านบาท คิดเป็น 0.26 เปอร์เซ็นต์ และกรมวิทย์ฯ 230,000 บาท เบิกจ่ายครบแล้ว ใน
ส่วนของหน่วยงานสังกัด สป.สธ.มี 65 จังหวัดเบิกจ่ายเกือบครบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว เหลือ 2 จังหวัด คือนราธิวาส และชุมพร 
คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบทั้งหมดในเร็วๆนี้ ส่วนค่าเสี่ยงภัยฯ  ของหน่วยงานนอกสังกัด สธ. อยู่ระหว่างการเร่ง
ตรวจสอบเอกสารและทยอยเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ย.นี้ สำหรับค่าเสี่ยงภัยช่วงครึ่งเดือนหลัง มิ.ย. -ก.ย.2565 จะ
ทำข้อเสนอขอรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 3,745 ล้านบาทต่อ ครม.ชุดใหม่ต่อไป 
     2. เชื้อไวรัส BA.2.86 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, linetoday) 
     - ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) โพสต์เพจเฟซบุ๊ก ระบุ รายงาน
จากเดนมาร์กเกี่ยวกับไวรัส BA.2.86 ที่เก็บข้อมูลจากผู้ป่วย 10 คนแรก พบว่า ไม่แตกต่างจากหลายๆที่ทั่วโลก ผู้ป่วยทั้ง 10 
คนไม่มีประวัติเดินทางนอกประเทศ อาการไม่รุนแรงมาก ไม่ต่างจากโควิดที่เคยติดมา ทุกคนมีภูมิจากวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม  
แต่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ ปัจจุบันยังไม่มีใครเพาะเชื้อไวรัสตัวนี้ได้สำเร็จในห้องปฏิบัติการ ซึ่งโดยปกติไวรัสสายพันธุ์อื่นจะ
เพาะได้ง่าย โตไวมากในเซลล์มาตรฐาน การที่ไวรัสไม่โต เลี ้ยงไม่ขึ ้น เป็นสัญญาณไม่ ปกติ กลไกการติดเชื ้ออาจจะไม่
เหมือนเดิม ซึ่งถ้าเปลี่ยนไปเยอะมากก็จะมีความน่ากังวล 

- 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

แถลงนโยบายของรัฐบาลด้านสาธารณสุข 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์ ,แนวหน้า, ผู ้จัดการ, 
hfocus)  
     - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ได้เดินทางมายังห้องประชุมกรมสุขภาพจิต ก .สธ. เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่ผ่านมา เพื่อเป็น
ประธานการประชุมเตรียมข้อมูลการชี้แจงในการแถลงนโยบายของรัฐบาลด้านสาธารณสุข โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ , นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ, นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และนพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม     
ทั้งนี้ จะแถลงนโยบายขับเคลื่อนภารกิจงานกระทรวงสาธารณสุขและระบบสุขภาพของประเทศไทยอย่างเป็นทางการอกีครั้ง 
หลังวันท่ี 13 ก.ย. น้ี   
     - นพ.ชลน่าน รมว.สธ.และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. มีกำหนดการเดินทางเข้ากระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็น
ทางการในวันจันทร์ที่ 11 ก.ย.นี้ เวลา 07.00 น. เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจำกระทรวง 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์มติชน 
     - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมร่วมกับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. 
ว่า รมว. ให้ความสำคัญในทุกนโยบาย รวมทั้งนโยบายด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่มั่นใจว่าจะเกิด
ประโยชน์และตรงกับความต้องการของประชาชน รวมถึงช่วยเสริมนโยบายของปลัดสธ. เช่น  การมีหอผู้ป่วยจิตเวชในทุก 
รพช. ซึ่งบางแห่งยังขาดบุคลากร, สนับสนุนให้เกิดจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล จึงคาดว่า
นโยบายนี้จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด อย่างไรก็ตาม กรมสุขภาพจิต มีแพลตฟอร์มสำหรับการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต
เบื้องต้นด้วย Mental Health Check In ซึ่งหากพบว่ามีปัญหาก็จะมีระบบการดูแลผ่านออนไลน์ ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนา
เพิ่มเป็นผู้ช่วยเหลือออนไลน์ คาดว่าใช้เวลาพัฒนาแล้วเสร็จใน 6 เดือน 

- 

ประจำวันที่ 
10 กันยายน 2566 
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นโยบาย 'ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.มติชน 
     - เสนอบทความ ส่องนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค โดย รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า อายุรแพทย์ระบบประสาท 
และอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. ได้แสดงความเห็น มี 10 เรื่องน่าสนใจ ดังนี้ 1.นัดหมอจากบ้าน นัด
คิวออนไลน์ เลือกเวลาพบแพทย์ล่วงหน้าได้ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถ้าคิวหมอว่างจึงทำได้ 2.ตรวจเลือดใกล้บ้าน อาจจะทำได้เฉพาะ
ในอำเภอที่มีห้องปฏิบัติการ (Lab) เอกชนเท่านั้น ที่สำคัญแล็บจะต้องมีการประเมินให้ได้มาตรฐานและมีระบบส่งผลเช่ือมต่อ
เข้ารพ.ได้ 3.บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทั่วไทย สะดวกสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเดินทางบ่อยๆ แต่อาจจะไม่ดีเพราะจะเกิด
การไปตรวจรักษาที่รพ.ขนาดใหญ่โดยไม่จำเป็น 4.เลือกหมอ เลือกรพ.ได้เอง เพราะประวัติการรักษาถูกเก็บในคลาวด์ ข้อมูล
ไม่รั่วไหล ผู้ป่วยจะพอใจมาก แต่อาจจะมีปัญหาจากการเลือกส่งผลให้เกิดความแออัดได้ และในที่สุดจะไม่มีประสิทธิภาพ 5.
ลดขั้นตอน ลดภาระงานบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยระบบที่ช่วยจัดตารางงานบุคลากรอย่างชัดเจน ประชาชนไม่ต้องรอนาน 
แพทย์ พยาบาลไม่ต้องเหนื่อยเพิ่ม ข้อนี้ดีมาก แต่จะทำได้อย่างไรเพราะปัจจุบันงานมากกว่าคน  6.รับยาใกล้บ้าน ตรวจเสร็จ
กลับบ้าน รับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน โรคเรื้อรังอาการคงที่ ก็ให้รับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน น่าสนับสนุน แต่ต้องลดขั้นตอน 
ทำให้ง่ายขึ้น ส่งยาถึงบ้าน ข้อควรระวังคือร้านยาต้องมีเภสัชกร 7.ตรวจรับยา วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งฟรี ผู้หญิงรับวัคซีน
ป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรี ผู้ชายตรวจคัดกรองหรือรับยาป้องกันมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี ควรทำให้ครอบคลุม 8.ปัญหา
สุขภาพจิต รักษาใกล้บ้านและมีระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) รพ.ใกล้บ้านมีแผนกจิตเวชที่เข้าถึงได้ทันที ปรึกษา
จิตแพทย์และนักจิตวิทยาผ่านเทเลเมดิซีน ทำได้และต้องสนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 9.สถานชีวาภิบาล ดูแลผู้ป่วยติด
เตียงและผู้ป่วยระยะท้าย หากทำได้จะสุดยอด เพราะข้อนี้เป็นปัญหาใหญ่มากๆ ของสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน และ 10.
กรุงเทพมหานคร (กทม.) 50 เขต 50 โรงพยาบาล ต้องมีโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง ครอบคลุมทุกเขต เรื่องนี้ดีมากเช่นกัน 
และต้องมีระบบส่งต่อที่ดี มีประสิทธิภาพ แต่งบประมาณ สถานท่ี และบุคลากร จะหาได้จากที่ไหน 
     - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า ขณะนี้ สปสช.เตรียมพร้อมหลายอย่าง ซึ่งสิ่งแรกที่ทำได้ทันที และจะ
เห็นการเปลี่ยนแปลงของระบบการให้บริการบัตรทอง 30 บาท คือ บัตรประชาชนใบเดียวรับบริการที่ไหนก็ได้ ซึ่ง สปสช.ต้อง
ทำงานขับเคลื่อนร่วมกับ สธ. เรื่องอื่นๆ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก, สถานชีวาภิบาล, การไปรับยาที่ร้านยา ซึ่ง
ได้ดำเนินการนำร่องไว้แล้ว จากการหารือกับรัฐมนตรีชลน่าน อยากให้ทำเร็วที่สุด 100 วัน หรือ 3 เดือน ต้องเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่ง สปสช.มีความพร้อมในเรื่องการเงินเพราะมีระบบรองรับแลว้ หากรพ.พร้อมให้เชื่อมระบบก็
พร้อมเบิกจ่าย ช่วงแรกอาจเริ่มจากโรงพยาบาลในสังกัด สธ. 

- 

รัฐมนตรีคนใหม่ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.ข่าวสด คอลัมน์ ทะลุคนทะลวงข่าว, เพจเนชั่นสุดสัปดาห์ 
     - เสนอประวัติ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ชื่อเล่น 'ไหล่' เกิด 4 มิ.ย.2504 อายุ 62 ปี การศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิตศิริราช
พยาบาล ม.มหิดล ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  ผ่านการทำงาน รพ.
ในชนบท 14 ปี เป็นแพทย์ประจำร.พ.เวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน  ผอ.ร.พ.สมเด็จพระยุพราชปัว อ.ปัว จ.น่าน, ปี 2544 เข้า
ทำงานการเมือง เป็นสส.น่าน พรรคไทยรักไทย, ปี 2547 ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สาธารณสุข, ปี 2548 เลขานุการ รมว.สธ.  
รองโฆษกพรรคเพื่อไทย, 27 ต.ค.2555 รมช.สธ. รัฐบาลยิ่งลักษณ์, 28 ต.ค.2564 ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, 
เลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 เป็น สส.น่าน สมัยที่ 6, 30 ส.ค.ที่ผ่านมา ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรค รวมเวลาทำหน้าที่ 1 ปี 
10 เดือนกับ 2 วัน หรือ 671 วัน โดยถูกวางตัวเป็น รมว.สธ. มาตั้งแต่ต้น กระทั่งได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ)  
     - ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิตปิระยกุต์ NIDA โพสต์ภาพ พร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า เคย
เห็นภาพแบบนี้จนเจนตา เมื่อสี่ปีก่อนชมรมแพทย์ชนบทก็วิ่งไปหารมว.สธ.หมาดๆ คุณอนุทิน ชาญวีรกุล แล้วคุณอนุทินก็
ค่อยๆ เรียนรู้ความจริงของแพทย์ชนบท วันนี้หมอชลน่านมาเป็น รมว.สธ. ชมรมแพทย์ชนบทและบรรดาหมอชนบทก็วิ่งเข้า
หาแบบนี้เหมือนกัน และก็หวังว่า หมอชลน่านจะบรรลุธรรม ตาสว่าง ได้อย่างรวดเร็ว 
     - ขณะเดียวกัน นพ.อิราวัต อารีกิจ หรือ หมออั้ม กองเชียร์พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า  “วันนี้ได้มี
โอกาสคุยกับพี่หมอชลน่าน บอกได้เลย ว่าดีใจกับประชาชนไทยและบุคลากร  สธ.ล่วงหน้า พร้อมฝากให้ช่วยดูแล เยียวยา
บุคลากรสาธารณสุข ปัญหาโครงสร้าง ปัญหาคน ความเหลื่อมล้ำ ค่าตอบแทน ความเสี่ยง และคุณภาพชีวิตด้วย 

- 

ถ่ายโอนรพ.สต. 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ ข่าวสด 
     - นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง รองนายกอบจ.เลย เผยว่า อบจ.เลย รับถ่ายโอน รพ.สต. จากสสจ.เลย 31 แห่ง โดยมี
ข้าราชการ และลูกจ้าง ท้ังสิ้น 207 คน  
 
 

- 



   3 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

    สื่อที่นำเสนอ : thaiPBS ตรงประเด็น 
    - เสนอสกู๊ปข่าว ผ่านมาครบ 1 ปีแล้วสำหรับการถ่ายโอน รพ.สต.จากก.สธ. ไปอยู่กับอบจ. ท่ามกลางความหวังว่า จะทำให้
การให้บริการประชาชนดีขึ้น แต่สวนทางในความเป็นจริง จากเสียงสะท้อนของ รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว จ.สกลนคร ที่ถูกถ่าย
โอน พบข้อติดขัดในระเบียบการเงิน ปัญหาบุคลากร ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้บริการประชาชนต่อได้  
วันฆ่าตัวตายโลก 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, บ้านเมือง, hfocus, chiangmainews, thaiPBS) 
     - ที่ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ กรุงเทพฯ นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า องค์การอนามยัโลก 
(WHO) กำหนดให้ วันที่ 10 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก แต่ละปีมีการฆ่าตัวตายสำเร็จกว่า 1 ล้านคน 
หรือคิดเป็น 1 ชีวิตต่อ 40 วินาที ทำให้เกิดความสูญเสียต่อสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทยประมาณการของผู้เสียชีวิตจาก
การฆ่าตัวตาย ปี 2565 อยูท่ี่ 7.97 ต่อแสนประชากรต่อปี ซึ่งสูงกว่าปี 2564 ที่มีอัตราอยู่ท่ี 7.35 ต่อแสนประชากรต่อปี ในปีนี้
กรมสุขภาพจิต ได้ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย จัดนิทรรศการรณรงค์เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก มุ่งป้องกันการ
ฆ่าตัวตาย สอดคล้องกับเป้าหมายระดับชาติ ปี 2564-2565 ให้ไม่เกิน 8 ต่อแสนประชากร 

- 

กรมอนามัย เตือนใช้แปรงสีฟันไม่ได้คุณภาพ เสี่ยงฟันสึก 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainews, NBT) (เพิ่มเติม) 
     - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนประชาชนหากใช้แปรงสีฟันที่ไม่ได้คุณภาพ อาจทำให้ฟันสึก 
ระคายเคืองเหงือก เกิดแผลในช่องปาก แนะอ่านฉลากแปรงสีฟัน ก่อนตัดสินใจซื้อแปรงสีฟัน เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ
ช่องปาก รวมทั้งเลือกแปรงสีฟันท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 

- 

บุหร่ีไฟฟ้า 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เพจสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย 
     - สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. จัดเสวนาวิชาการ “ขับเคลื่อนทิศทางการสื่อสาร 
ภัยอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า” และเปิดผลสำรวจข้อมูล เรื่องพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนไทย ประจำปี 2566 ต่อ
ด้วยกิจกรรมการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ปลุกไอเดียสร้างสรรค์ ผนึกกำลังพัฒนาสื่อสร้างเสริมความรู้  และรับฟังการ
นำเสนอและให้ความคิดเห็นแนวทางการต่อยอดข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม โดยนางฐาณิษา สุขเกษม กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ และนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์
แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับฟังการนำเสนอในครั้งนี้  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากตัวแทนนักเรียนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 30 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจรัส รัชกุล ผอ.กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งน้ี 

- 

ชมรพ.กาฬสินธุ์ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมนร์อบรั้วทั่วท้องถิ่นไทย 
     - ชื่นชมรพ.กาฬสินธ์ ได้รับคำชมจากประชาชนผู้เข้าใช้บริการ ถึงความเอาใจใส่ของทีมแพทย์พยาบาล โดยเฉพาะหน่วย
ฉุกเฉิน พร้อมตอบสนองความต้องการประชาชน ทีมงานด้านการประชาสัมพันธ์และคณะหมอใหญ่ รองแพทย์จากทุกสาขา 
แบบนี้ ทำให้นพ.สุรสิทธิ ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผอ.รพ.กาฬสินธุ ์ ซึ ่งเป็นนักบริหารที่มีจิตใจเมตตารักลูกน้อง พร้อมเดินหน้า
ปฏิบัติงานพัฒนาระบบบริการด้านการสาธารณสุขตอบสนองงานกระทรวงสาธารณสุขเต็มที่ 

- 

อาหารเป็นพิษ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, linetoday) 
     - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึง กรณีนักเรียน รร.ไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน ป่วยอาหารเป็นพิษวานนี้ 
ว่า เป็นเรื่องสำคัญมากท่ีกทม.ต้องรับผิดชอบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของเด็กๆ จะต้องไม่เกิดขึ้นอีก เป็นบทเรียนที่
กทม.ต้องนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น 
     - นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวเสริมว่า วานนี้นักเรียนที่มีอาการประมาณ 40 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มแรก 35 คนไปที่รพ.ภูมิพล อีก 5 คนไปที่รพ.เปาโล ซึ่งทั้งหมดหายดีและได้ส่งกลับบ้านแล้ว เหลือ 8 คนท่ีเสียน้ำมากและ
แพทย์ได้แนะนำให้แอดมิท โดยผู้บริหารกทม. ผอ.เขต ผอ.โรงเรียน ได้ดูแลอย่างใกล้ชิด และเมื่อวานนี้แพทย์แจ้งว่าทุกคนพ้น
ขีดอันตรายทั้งหมด แต่อาจจะต้องให้น้ำเกลือ ในวันน้ีเหลือแค่คนเดียว ขั้นตอนจากน้ีไปเป็นการรอผลตรวจจากห้องแลป โดย
เบื้องต้นสันนิฐานว่าน่าจะเกิดจากก๋วยจั๊บน้ำข้น ซึ่งมีเครื่องในต่างๆ จึงต้องรอผลตรวจเพื่อยืนยันและจะแจ้งผลให้ทราบต่อไป 

- 

ข่าวปลอม 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenews 
     - สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ตรวจสอบข้อมูลเตือนในสื่อโซเชียลเรื่องหน้ากากอนามัยผ้าสปันบอนด์ เป็น        
ไมโครพลาสติก สูดดมอาจเสี่ยงมะเร็ง เป็นข้อมูลเท็จ และช้ีแจงว่า หน้ากากอนามัยผลิตจากใยสังเคราะห์ประเภทเดียวกับผ้า 

- 
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สปันบอนด์ ซึ่งทำมาจากพลาสติกกลุ่ม Polypropylene ซึ่งรายงานขององค์การวิจัยมะเร็งนานาชาติ ระบุว่า พลาสติกกลุ่มนี้ 
ไม่จัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์  

 


